



ที่ ลป ๑๑๑๙/๐๖๗

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสริมงาม
ถนนเกาะคา - เสริมงาม ลป ๕๒๒๑๐

๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

เรียน พัฒนาการจังหวัดลำปาง

อ้างถึง หนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป ๐๐๑๙.๑/ว ๑๑๓๖๙ ลงวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมฯ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สรุปลงสาระสำคัญพร้อมภาพถ่ายในการประชุม จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ในวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ผ่านระบบ TV พช. เพื่อให้ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนได้ติดตามรับฟังรายละเอียดและแนวทางการปฏิบัติงาน โดยจังหวัดขอความร่วมมือให้อำเภอดำเนินการสรุปลงสาระสำคัญพร้อมภาพถ่ายในการประชุม และรายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมส่งให้จังหวัด นั้น

ในการนี้ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสริมงาม ขอส่งสรุปลงสาระสำคัญพร้อมภาพถ่ายการติดตามรับชมการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวทันตา เล็กิงกาญจน์)



นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทน
พัฒนาการอำเภอเสริมงาม

รายชื่อผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช

ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาวทันตา เถกิงกาญจน์	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ		
๒	นางรัตนา ชาวสวน	นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ		
๓	นางสาวเกสร คำไวโย	นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ	-	ติดภารกิจเป็นคณะกรรมการ
				เลือกตั้งผู้ใหญ่บ้าน

ภาพถ่ายผู้เข้าร่วมฟังการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ TV พช. ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖
วันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง



สรุปสาระสำคัญในการประชุมกรรมการพัฒนาชุมชน ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting

ครั้งที่ ๕ /๒๕๖๖

วันศุกร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
๑	การน้อมนำแนวพระราชดำริ ปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	<p>๑. ชັบเคลื่อนการดำเนินงานตามแนวทางฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อย่างต่อเนื่อง</p> <p>๒. รณรงค์ส่งเสริมการดำเนินกิจกรรม ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน อย่างน้อยหมู่บ้านละ ๑ แห่ง</p> <p>๓. จัดกลุ่มของหมู่บ้านที่ดำเนินการฯ โดยแบ่งเป็น ๓ กลุ่ม ดี ปานกลาง และพัฒนา</p> <p>๔. จัดลำดับครัวเรือนที่ปลูกผักสวนครัวได้สวยงามที่สุด พร้อมทั้งรายงานฯ</p> <p>๕. จัดทำวีดิทัศน์ "เส้นทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน" ระดับตำบล</p> <p>๖. ดำเนินโครงการ "๑ หมู่บ้าน ๑ ทางนี้มีผล ผู้คนรักกัน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์"</p> <p>๗. รณรงค์ส่งเสริมการสร้างทักษะชีวิตวิถีใหม่เยาวชนไทยสร้างอาหารเป็น</p>	
๒	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด	<p>๑. มอบหมายให้ข้าราชการในสังกัด ร่วมเป็นคณะทำงานฯ ทั้งในระดับจังหวัด/อำเภอ</p> <p>๒. จัดให้มีการรณรงค์ ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้ข้าราชการในสังกัด และกลุ่มองค์กร</p> <p>๓. สอดแทรกเนื้อหาความรู้ ผ่านการฝึกอบรม และทุกการจัดประชุมของหน่วยงานในทุกกระดับ</p> <p>๔. ร่วมกับ อปท. ให้การช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายในเบื้องต้น</p>	
๓	โครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีรูปแบบ "โคก หนอง นา โมเดล"	<p>๑. เร่งรัดการประเมินศักยภาพ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ฯ จำนวน ๒ ครั้ง</p> <p>๒. เร่งรัดการขุดปรับพื้นที่ โคก หนอง นา กิจกรรมพัฒนาศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัดลำปาง ๑ แปลง</p>	

ที่	ประเด็น	ข้อสั่งการ	หมายเหตุ
๔	การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี	๑. เฝ้าระวังลูกหนี้ที่กำลังจะเกินกำหนดชำระ ๒. เน้นผลักดันลูกหนี้ให้เข้าสู่มาตรการ	
๕	การขับเคลื่อน Big Data พช.	ให้จังหวัดขับเคลื่อน Big Data พช. ศูนย์เรียนรู้	
		การพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นาโมเดล” โดยเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง	
๖	การดำเนินโครงการ “ผ้าไทยใส่ให้สนุก” ตาม พระดำริพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และตามมาตรการ ส่งเสริม และสนับสนุนการใช้และสวมใส่ผ้า ไทย	๑. ส่งเสริมการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์โดยใช้ ผ้าลายดอกกรีกราชกัญญาเป็นต้นแบบ และเตรียม ความพร้อมสู่การประกวด ๒. เน้นย้ำการใช้สิทธรรษชาติ/เชื่อมโยงไม้ประจำ จังหวัด	
๗	การดำเนินการจัดความยากจนและพัฒนา คนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง	๑. ตรวจสอบ แยกแยะ รายละเอียด รายละเอียด ข้อมูลในเบื้องต้น หากพบปัญหาแจ้งกรมฯ ทันที ๒. สร้างจิตสำนึกผู้นำ และชาวบ้าน เพื่อนำไป ก่อคุณ	
๘	โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน	บูรณาการความร่วมมือกับสื่อมวลชนลงพื้นที่ ติดตามนำเสนอข่าวสารชุมชนท่องเที่ยวสู่พื้นที่ สาธารณะให้มากขึ้น	

(ลงชื่อ) รัตนา ชาวสาว
(นางรัตนา ชาวสวน)
ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ